
 
 

Fundargerð atvinnumálanefndar 24.september 2007   

 

Fundur haldinn í atvinnumálanefnd Tálknafjarðarhrepps  mánudaginn 24.september 2007      

kl. 17.30 

 

Fundur settur, mættir undirritaðir og fyrirtekið. 

1. Umræður um atvinnumálastefnu, nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi 
endurskoðaða stefnu í atvinnumálum 2007 – 2011 og vísar henni til sveitarstjórnar til 
umfjöllunar. 

2. Hafinn verði undirbúningur að stofnun skólabúða á Tálknafirði sem byggir á sérstöðu 
svæðisins.  Lagt er til að unnið verði að málinu með það að leiðarljósi að starfsemi 
hefjist eigi síðar en haustið 2008. 

3. Nefndin leggur til að settur verði upp starfshópur sem hefji undirbúning að byggingu 
dvalarheimilis fyrir aldraða sem hefði fjölþættan rekstargrundvöll þ.e. blöndu af 
dagvistun og heilli vistun, lögð verði áhersla á markhópagreiningu. 

 

Fleira ekki fyrir tekið, fundi slitið kl. 19.25 

Ása Jónsdóttir (sign) 

Sigurvin Hreiðarsson (sign) 

Vignir Arnarson (sign) 

Jón Örn Pálsson  (sign) 


